

# Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng thông tin trên mạng internet

Mạng internet được ứng dụng, sử dụng tại Việt Nam và tỉnh Thái Bình từ năm 1998 đến nay. Thông qua mạng internet, mỗi cá nhân, công dân có thể tiếp cận với hệ thống thông tin toàn cầu, với các kho kiến thức về tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời, thông qua các trang thông tin cá nhân cho phép mọi người khi đăng nhập có thể trao đổi thông tin, kết bạn, chia sẻ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ... trên mọi góc cạnh của đời sống xã hội, ở tất cả các tầng lớp nhân dân.

Tiến sĩ **NGUYỄN HỒNG CHUYỀN**  
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy



Thái Bình, sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, mạng lưới viễn thông (nơi cung cấp đường truyền internet) đã được đầu tư hiện đại, bảo đảm thông tin liên lạc trong nước và quốc tế, cung cấp các loại hình dịch vụ với chi phí phù hợp và độ tin cậy cao tới các cơ quan, đơn vị và cá nhân. Hệ thống truyền dẫn cáp quang và mạng truy nhập băng rộng đã cung cấp đến 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tốc độ phát triển thuê bao và số người dùng có nhu cầu hàng năm tăng; đến nay, toàn tỉnh có 498.236 thuê bao truy cập mạng internet, với số người sử dụng là 795.190, tỷ lệ người dùng internet trên 100 dân đạt 42,73%. 100% các cơ quan công sở, trường học, bệnh viện sử dụng mạng internet và các tiện ích, phần mềm chuyên dùng trong thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ... Mạng internet đã và đang dần trở thành một trong những nhu cầu thông tin thiết yếu trong xã hội, là một trong những kênh truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kết nối thông tin, giới thiệu, quảng bá về những tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam nói chung, của tỉnh Thái Bình nói riêng tới nhân dân trong và ngoài nước; đồng thời, giúp cho các đơn vị, cá nhân ứng dụng các tiện ích của mạng internet trong cuộc sống hàng ngày. Có thể khẳng định: việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và mạng internet nói riêng đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì mạng internet cũng có những mặt trái và tác động rất lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin nội dung độc hại, truyền, phim ảnh trái thuần phong mỹ tục, trò chơi bạo lực lan tràn trên các trang mạng xã hội. Một số thực thể thù địch, phần động, phần tử bất mãn chính trị đã triệt để lợi dụng mạng internet, các trang mạng xã hội để tuyên truyền chống phá nước ta với mục đích xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Với thủ đoạn xảo quyệt, các thế lực thù địch đã lập ra hàng trăm trang web, blog cá nhân mà phần lớn máy chủ đặt ở nước ngoài để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân; tuyên truyền tập hợp lực lượng, thành lập các "hội", "nhóm" bất hợp pháp đứng lên hô hào đấu tranh cho cái gọi là "tự do", "dân chủ", "nhân quyền"; "tôn giáo" ở Việt Nam; kích động văn nghệ sĩ đòi "tự do sáng tác", "tự do công bố" các tác phẩm văn học, phân đối sự lãnh đạo của Đảng, quân lý của Nhà nước ta trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, báo chí... Chúng đẩy mạnh các hành động "xâm lăng văn hóa" thông qua các kênh chiếu phim, các chương trình ca nhạc, vui chơi giải trí để truyền bá lối sống ích kỷ, vụ lợi, xa hoa, trụy lạc, bạo lực... trái với thuần phong, mỹ tục của văn hóa Việt Nam, nhằm lôi kéo, tha hóa (nhất là giới trẻ) xa rời lý tưởng xã hội chủ nghĩa, phai nhạt bản sắc văn hóa truyền thống... thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình".

Nhận thức rõ những mặt tích cực, cũng như mặt trái của các kênh thông tin trên mạng internet và các trang mạng xã hội, thời gian qua, các cấp ủy

đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phát huy những ưu điểm của công nghệ thông tin, mạng internet vào phục vụ các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng thông tin tích cực, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên mạng internet.

Đã thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ về mặt trái của những thông tin đăng tải trên mạng internet giúp tăng "sức đề kháng" và sự "tự miễn dịch" cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước sự xâm nhập, phá hoại của các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc trên mạng internet. Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ; quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là kỷ luật phát ngôn, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm sai trái để các thế lực thù địch có thể lợi dụng kích động, lôi kéo, móc nối tham gia các "diễn đàn", hội, nhóm chính trị đối lập; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về quản lý tài liệu trên máy tính; tăng cường công tác nắm thông tin trên mạng nhằm ngăn chặn, vô hiệu hóa các ấn phẩm văn hóa độc hại, tài liệu phản động, thông tin sai trái phát tán vào tỉnh; trang bị phương pháp tiếp cận thông tin trên mạng internet một cách khoa học và đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ

đạo công tác quản lý vấn đề cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng internet; đã ban hành các văn bản quy định về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt các nội dung công việc liên quan đến hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về lĩnh vực internet đối với các đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; chủ động, phối hợp với các cơ sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thông tin trên internet; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ internet trong việc ngăn chặn các trang thông tin có nội dung xấu, độc. Các cơ quan, ban, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thường xuyên thực hiện các giải pháp về tư tưởng chính trị và kỹ thuật để chặn lọc, bóc gỡ, vô hiệu hóa, hạn chế sự lan truyền của các thông tin xấu, độc trong xã hội.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn có những cá nhân sử dụng mạng internet và các trang mạng xã hội tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá, bịa đặt, tung tin thất thiệt, phát tán thông tin, hình ảnh xấu, độc hại, không đúng sự thật về một số vấn đề của tỉnh, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới tư tưởng, đạo đức, lối sống và một số giá trị văn hóa

truyền thống của tỉnh. Một số cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác, sử dụng internet còn thiếu kinh nghiệm, chưa nhận diện, phân biệt được các nội dung thật, giả, đúng, sai trước thông tin đa dạng, nhiều chiều trên mạng dẫn đến nảy sinh tư tưởng hoài nghi vào các chủ trương, đường lối của Đảng, sự điều hành của chính quyền và có những phát ngôn chưa đúng đắn. Tình trạng chia sẻ thông tin không đúng sự thật, thông tin thiếu tính xây dựng trong các mặt của đời sống xã hội trên các Facebook cá nhân của người dân trong tỉnh còn xảy ra nhiều, khó kiểm soát; lối sống ảo, nghiện internet, nghiện chơi game trực tuyến trong học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, cá biệt đem lại những suy nghĩ lệch lạc, không chỉ gây ra những hậu quả về hệ lụy khôn lường ngay chính đối với bản thân các em học sinh, sinh viên, thanh niên mà còn ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Công tác quản lý, sử dụng mạng internet còn hạn chế, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quản lý lĩnh vực internet chưa đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển nhanh và tính chất không biên giới của mạng internet.

(Đối với một hành vi trên internet có thể bị coi là vi phạm pháp luật ở quốc gia này nhưng lại vẫn được phép ở một quốc gia khác, vì vậy việc xử lý vi phạm, yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm trên môi trường mạng cũng bị giới hạn, chỉ có tác dụng nhất định khi người vi phạm, hành vi vi phạm xảy ra ở quốc gia đó).

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm tuy đã được tăng cường nhưng năng lực bộ máy thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế, thiếu cán bộ thanh tra chuyên ngành; năng lực kỹ thuật xử lý, ngăn chặn thông tin sai phạm từ các máy chủ đặt tại nước ngoài còn nhiều bất cập. Chế tài xử lý chưa đủ mạnh, chưa đạt được hiệu quả răn đe. Vấn đề bảo mật và an ninh mạng đối với hệ thống các máy tính của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế (thời gian qua, một số máy tính của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị vi rút tấn công đe dọa đến an toàn an ninh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp).

Mặt trái của mạng internet đã và đang tạo ra các hệ lụy trong xã hội, gây nên sự lo lắng, bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa của tỉnh. Đồng thời, những khó khăn trong việc quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, giảm thiểu tác hại của mặt trái mạng internet đang đặt ra yêu cầu cấp bách đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc của các hệ thống chính trị trong việc đề ra các giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng thông tin trên mạng internet; đấu tranh, phân bác trước các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch và hướng người dân khai thác, sử dụng những giá trị, tinh ưu việt của không gian mạng phục vụ đời sống xã hội.

## HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH

### Tập huấn công tác hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 11/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn công tác hiến máu tình nguyện và công tác hội cho cán bộ, hội viên các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh.

80 đại biểu tham gia tập huấn được tìm hiểu về các nhóm máu, những đổi mới trong công tác tổ chức hiến máu tình nguyện hiện nay cũng như các giải pháp để duy trì người hiến máu; các lĩnh vực hoạt động của hội chữ thập đỏ, cách vận động nguồn lực và công tác điều tra hội viên. Lớp tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động, hiến máu nhân đạo và các hoạt động cứu trợ, chăm sóc sức khỏe, ứng phó với thảm họa thiên tai trên địa bàn cho cán bộ, hội viên chữ thập đỏ trong tỉnh.

HOÀNG LANH

## HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH

### Đẩy mạnh kết nối với các tổ chức hỗ trợ người khuyết tật

Chiều ngày 11/8, Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Hội Người khuyết tật tỉnh hiện có 400 hội viên sinh hoạt tại 8 huyện, thành phố. 6 tháng đầu năm đã trao 433 suất quà cho người khuyết tật tại 8 huyện, thành phố với số tiền trên 51 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà cho gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương trong tỉnh với số tiền 38,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn tích cực hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm; tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết tật trong tỉnh; tích cực quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tìm kiếm nguồn tài trợ cho Hội.

6 tháng cuối năm, Hội Người khuyết tật tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tìm và kết nối với các tổ chức hỗ trợ người khuyết tật trong và ngoài tỉnh, quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên, phối hợp với Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật Việt Nam hỗ trợ xe lăn cho hội viên, tổ chức tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

## CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

### Tuyên dương con cán bộ, CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập



Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trao quà cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Sáng ngày 11/8, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tuyên dương học sinh là con cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016 - 2017.

Năm học 2016 - 2017, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 16.735 học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ của các công đoàn cơ sở đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Trong năm học qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, động viên khen thưởng kịp thời con cán bộ, CNVCLĐ. Nhờ đó các cháu đã phấn đấu vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập. Năm học 2016 - 2017 có 15 cháu đạt giải quốc gia, 41 cháu đạt giải tỉnh, so với năm học 2015 - 2016 số học sinh đạt giải quốc gia đã tăng 5 cháu. Nhiều cháu gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng đã cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tại buổi tuyên dương, lãnh đạo Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao quà cho 109 cháu đạt thành tích cao trong học tập.

NGUYỄN CƯỜNG

Mỗi khi trái gió trở trời, chất độc da cam/Đioxin lại hành hạ ông Dương khiến cơ thể rã rời, đầu đau như búa bổ, chân tay tê dại. Gần 40 năm qua ông phải chống chọi với những cơn đau của cơ thể cũng nỗi đau tinh thần vì đứa con trai ông mất và đứa cháu nội cũng bị ảnh hưởng của thứ chất độc khủng khiếp này. Ông Dương nhớ lại: Năm 1972 tôi nhập ngũ vào tiểu đoàn pháo cao xạ thuộc Trung đoàn 187, Sư đoàn 316 bảo vệ đường 559 rồi lần lượt chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên, Tây Ninh và cuối cùng đánh vào phía Bắc Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Năm 1978, do thường xuyên ốm đau, ông xin về phục viên.

Trở lại quê hương, trước hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ông tập trung vào làm kinh tế. Ước mơ thì nhiều nhưng điều kiện sức khỏe không cho phép, lại phải nuôi con tật nguyên nên ông quyết định đi lên từ nông nghiệp. Ông bàn với vợ

# Vượt lên nỗi đau

Vượt lên bệnh tật và nỗi đau da cam, ông Nguyễn Thế Dương ở thôn 1, xã Vũ Quý (Kiến Xương) trở thành hội viên cựu chiến binh làm kinh tế giỏi với thu nhập 160 triệu đồng/năm. Cũng thâm canh rau màu, cây ăn quả nhưng ông có cách làm giàu độc đáo.

vay mượn tiền của anh em họ hàng xây dựng chuồng trại nuôi 6 con lợn nái để cung cấp lợn giống. Nhờ chăm sóc, phòng dịch bệnh tốt nên đàn lợn nái khỏe mạnh, sinh sản đều mỗi năm hai lứa, mỗi con một lứa đẻ từ 10 - 14 con. Sau 3 năm chăn nuôi thành công, có chút vốn ông lại bàn với vợ mua, đầu tư đất ruộng gần nhà và xin địa phương chuyển đổi để thâm canh rau màu và trồng cây ăn quả.

Với tổng diện tích 1.500m<sup>2</sup>, ông dành 360m<sup>2</sup> trồng ớt, 540m<sup>2</sup> trồng rau màu còn lại đào ao nuôi cá và mở rộng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Không làm theo kiểu

truyền thống mùa nào rau ấy, ông chủ động nghiên cứu, học hỏi qua sách báo, phương tiện thông tin đại chúng và một số mô hình trồng rau trái vụ. Ông Dương chia sẻ: Việc trồng rau trái vụ tuy tốn nhiều công chăm sóc nhưng có cái lợi là rau ít bị sâu bệnh, giảm được chi phí đầu tư và bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; quan trọng nhất là rau trái vụ dễ tiêu thụ và bán được giá cao hơn so với lúc chính vụ. Thâm canh 4 - 5 vụ/năm với các giống rau màu như bí xanh, cải các loại, su hào, súp lơ, mỗi năm ông Dương thu về 90 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi khoảng 70 triệu đồng.

Từ trồng rau trái vụ, ông Dương chuyển ý tưởng trồng ớt cho ra quả trái vụ cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông chia sẻ kinh nghiệm: Loại ớt Găng Đông Dư ra quả quanh năm, nếu để tự nhiên thì chỉ sau 5 năm cây sẽ thoái hóa và chết, vì vậy muốn cho cây phát triển bền và ra quả tập trung trái vụ thì việc đốn tỉa cành và chăm sóc dinh dưỡng cho cây là yếu tố quyết định. Việc đốn cành để cây mọc chồi và ra hoa, lúc ớt ra hoa phải tập trung bón phân gốc kết hợp dùng phân vi sinh phun bón qua lá để cây đủ dinh dưỡng nuôi quả. Do trái vụ nên tránh được sâu bọ, côn trùng hại quả, quá đẹp và sạch trắng

người tiêu dùng rất ưa chuộng. Chỉ với diện tích hơn 4 sào, từ chăn nuôi, trồng ớt và rau màu, trung bình mỗi năm ông Dương thu lãi hơn 100 triệu

đồng, là hội viên cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi của xã. Chẳng những làm cho kinh tế gia đình thoát nghèo, ngày càng phát triển, công

việc chăn nuôi, trồng trọt còn mang lại niềm vui, xoa dịu nỗi đau da cam cho vợ chồng ông.

KHÁC ĐUẨN



Vượt lên bệnh tật và nỗi đau da cam, ông Nguyễn Thế Dương trở thành hội viên cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.